

TRONG KHU "TRANG ĐẤU 1 MẮT 1 CÒN" CỦA P.C.A.O. QUẢ NGÀY THỨ 5, QHVN BẮC BẮC TẮC TẮC... BẮC TẮC TẮC... BẮC TẮC TẮC...

Năm thứ 4 • Số 1.953 • 8 Trang 5 Đón • THỨ BA 3.10.1967 (Ngày 30 Tháng 8 Đinh Mùi)

Cuộc đấu tranh "một mắt một còn" với Chính phủ bước qua ngày thứ năm

TTTRIQUANG Ban huấn TĂNG NI trước ĐOGLÁP

"nếu cần phải bỏ học hành và hoan hỷ hy sinh"

và nói với Cảnh sát: "cứ yên tâm, đây chỉ là 1 cuộc mít tinh nho nhỏ"

SAIGON 1.10. *Thượng tọa Thích Trí Quang đã đi ra các quận và lãnh đạo Phật giáo trước một cuộc mít tinh đông đảo tại chùa Từ Hiếu ở trung tâm thành phố. Thượng tọa nói trước đám đông rằng đây là một cuộc mít tinh nhỏ, nếu cần phải bỏ học hành và hoan hỷ hy sinh. Ông nói với Cảnh sát: "cứ yên tâm, đây chỉ là 1 cuộc mít tinh nho nhỏ".*

Thượng tọa Thích Trí Quang đã đi ra các quận và lãnh đạo Phật giáo trước một cuộc mít tinh đông đảo tại chùa Từ Hiếu ở trung tâm thành phố. Thượng tọa nói trước đám đông rằng đây là một cuộc mít tinh nhỏ, nếu cần phải bỏ học hành và hoan hỷ hy sinh. Ông nói với Cảnh sát: "cứ yên tâm, đây chỉ là 1 cuộc mít tinh nho nhỏ".

Kháng cự tranh nã Cộng sản BV công khai

có người CM vẫn hòa TC

BÔNG KINH (AP.)—Hôm chiều nay, tại một nơi họp kín ở TP. Cần Thơ, các đại diện của cộng đồng người CM vẫn hòa TC đã thảo luận về việc kháng cự tranh nã của Cộng sản BV công khai. Các đại diện đã thảo luận về việc kháng cự tranh nã của Cộng sản BV công khai.

2 tướng Thiệu, Kỳ vẫn thừa phiêu dặc cử ?

Các ông Nghị tổ nhau lung tung

Đến hạn chốt rồi, Quốc Hội L.N. có thể họp cả đêm nay cho kịp

SAIGON (210/1957) Theo thông tin được cung cấp từ các nguồn tin đáng tin cậy, hai tướng Thiệu và Kỳ vẫn thừa phiêu dặc cử. Các ông Nghị tổ nhau lung tung. Đến hạn chốt rồi, Quốc Hội L.N. có thể họp cả đêm nay cho kịp.

Phiên trình của UBDB—Phiên trình của Ủy ban Điều hành Quốc hội L.N. đã được tiến hành vào chiều nay. Các thành viên của UBDB đã thảo luận về các vấn đề liên quan đến việc tổ chức Quốc hội L.N.

Quốc hội QHVN ở ứng cử—Quốc hội QHVN đã được triệu tập vào chiều nay. Các thành viên của Quốc hội đã thảo luận về các vấn đề liên quan đến việc tổ chức Quốc hội L.N.

Giới chức Ngoại giao Mỹ cho rằng O.H. không hợp thức hóa bầu cử thì V.N. sắp lộn xộn to

Mỹ lạc quan rằng QH sẽ chấp thuận 2 tướng Thiệu Kỳ

HOA THINH ĐÓN, 2.10 (UPI)—Các quan chức ngoại giao Mỹ đã bày tỏ sự lạc quan rằng Quốc hội sẽ chấp thuận hai tướng Thiệu và Kỳ.

ViVN, TT Anh gặp phản ứng mạnh của đảng Lao động và nhóm bại Mỹ

SCARBOROUGH ANH QUỐC 2.10 (UPI)—Thủ tướng Anh Wilson đang phải đối mặt với sự phản ứng mạnh mẽ của đảng Lao động và nhóm bại Mỹ. Ông nói rằng đây là một cuộc đấu tranh chính trị.

NCA - MY hợp tác lập hệ thống chống hòa biến đề chống Tôn cộng

HOA THINH ĐÓN (UPI)—Hôm nay Thủ tướng Anh Wilson đang phải đối mặt với sự phản ứng mạnh mẽ của đảng Lao động và nhóm bại Mỹ. Ông nói rằng đây là một cuộc đấu tranh chính trị.

Bị Tàu cộng đả kích Nga và đàn em bô về không dự lễ

VOA (210/1957)—TC đã đả kích Nga và đàn em bô về không dự lễ. Ông nói rằng đây là một cuộc đấu tranh chính trị.

Thượng Nghị sĩ đảng Cộng hòa tố cáo Johnson không đủ sức hòa đàm về VN

NEW ORLEANS (UPI) 1.10—Hôm nay Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa đã tố cáo Johnson không đủ sức hòa đàm về VN. Ông nói rằng đây là một cuộc đấu tranh chính trị.

Cộng sản Bắc Việt

lại hứa với Tàu cộng sẽ chiến đấu với Cộng ĐÔNG KINH (AP.)—Các đại diện của Cộng sản Bắc Việt đã hứa với Tàu cộng sẽ chiến đấu với Cộng ĐÔNG KINH.

NGOẠI-GIAO THẦM KÍN

LA ĐƯỜNG LỐI DUY NHẤT

để chấm dứt chiến cuộc Việt Nam

VOA (210/1957)—Các quan chức ngoại giao đã thảo luận về các vấn đề liên quan đến việc chấm dứt chiến cuộc Việt Nam. Ông nói rằng đây là một cuộc đấu tranh chính trị.

Càng ngày Nga càng gia tăng viện trợ quân sự cho dân em cộng sản BV

MAC TU KHỎA ĐÔNG (AP.)—Các quan chức ngoại giao đã thảo luận về các vấn đề liên quan đến việc gia tăng viện trợ quân sự cho dân em cộng sản BV. Ông nói rằng đây là một cuộc đấu tranh chính trị.

Tin Điện

KIEV (AP.)—Hôm nay Thủ tướng Liên Xô Khrushchev đã thảo luận về các vấn đề liên quan đến việc gia tăng viện trợ quân sự cho dân em cộng sản BV. Ông nói rằng đây là một cuộc đấu tranh chính trị.

Công nhân Việt Nam

VOA (210/1957)—Các quan chức ngoại giao đã thảo luận về các vấn đề liên quan đến việc gia tăng viện trợ quân sự cho dân em cộng sản BV. Ông nói rằng đây là một cuộc đấu tranh chính trị.

QUỐC HỘI VÀ CHUẢ

Ấn Quang vẫn còn bị phong tỏa

Cử hội tác lực trước

SAIGON 2.10 Các đại diện của Quốc hội vẫn còn bị phong tỏa. Ông nói rằng đây là một cuộc đấu tranh chính trị.

Tướng Gavin

có thể được thăng

Công Hòa đưa ra ứng cử Tổng Thống Mỹ

TRUNG ƯƠNG (Reuters) 1.10—Tướng Gavin có thể được thăng Công Hòa đưa ra ứng cử Tổng Thống Mỹ. Ông nói rằng đây là một cuộc đấu tranh chính trị.

Trong nghị hội đảng Dân chủ KENNEDY vượt JOHNSON

trong cuộc chạy đua TÔI BẠCH O

HOA THINH ĐÓN (UPI) 2.10—Trong nghị hội đảng Dân chủ, Kennedy vượt Johnson trong cuộc chạy đua TÔI BẠCH O. Ông nói rằng đây là một cuộc đấu tranh chính trị.

Chỉ có lòng tin

NGO LỰC (AP) 2.10—Chỉ có lòng tin là chìa khóa để giải quyết các vấn đề liên quan đến việc gia tăng viện trợ quân sự cho dân em cộng sản BV. Ông nói rằng đây là một cuộc đấu tranh chính trị.

Chỉ có cách nào diệt các hùm chôn sống trong

TOLC Mỹ dùng tinh dũng Lục quân tấn công vùng đất đỏ bấc ở BV

SAIGON 1.10 (AP)—Chỉ có cách nào diệt các hùm chôn sống trong TOLC Mỹ dùng tinh dũng Lục quân tấn công vùng đất đỏ bấc ở BV. Ông nói rằng đây là một cuộc đấu tranh chính trị.

Từ Nhà kho Quan Văn Đường (chủ nhà Huỳnh Chiểu Đăng)

